

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Báo cáo số 385/BC-MTTQ-BTT ngày 20/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Hà về kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. XÃ NGỌC WANG

1. Cử tri Ngô Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Wang: Tuyến đường điện hạ thế từ Tỉnh lộ 671 đến hồ Đắk Lok (đoạn qua Trạm Y tế xã) có chiều dài 350m được đầu tư đã lâu, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng (đường dây mục bị mo ve, cột trụ điện bị gãy đổ); Ủy ban nhân dân xã đã ý kiến nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Đề nghị Điện lực Đắk Hà sớm kiểm tra, khắc phục.

Trả lời: Ngày 01/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 759/UBND-TH về việc phúc đáp đề xuất của Điện lực Đắk Hà tại Báo cáo số 37/BC-ĐLĐH ngày 31/3/2022 về kết quả kiểm tra hệ thống đường điện hạ thế từ Tỉnh lộ 671 đến hồ Đắk Loh (đoạn qua Trạm Y tế xã). Cụ thể, Điện lực Đắk Hà sẽ phối hợp với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang tiến hành thay 02 trụ điện bị rạn nứt, tháo thu hồi 02 sợi dây không sử dụng để giảm tải trọng đường dây, căng lại dây các khoảng cột bị chùng. Thực hiện và hoàn thành trước ngày 10/4/2022.

II. XÃ ĐẮK PXI

1. Cử tri A Chính, Y Lịch và A Hân, thôn Đắk Rơ Wang: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị với Công ty thủy điện Đức Thành chi trả hỗ trợ cho Nhân dân bị thiệt hại do thủy điện gây ra.

Trả lời: Ngày 09/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đã tổ chức làm việc với Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai; tham dự cuộc họp có đại diện Sở Công thương và lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Pxi, Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng. Tại buổi làm việc lãnh đạo Công ty đã có ý kiến sẽ triển khai công tác đo đạc khu vực lòng hồ để thống kê cụ thể khối lượng bị thiệt hại đất và tài sản có trên đất bị thiệt hại để phối hợp với địa phương thực hiện hỗ trợ bồi thường. Tuy nhiên, hiện nay Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai mới đo đạc xong phần lòng hồ nằm trên địa phận của xã Đắk Pxi, còn lại đất và tài sản bị thiệt hại nằm trên lòng hồ thuộc địa phận xã Đắk Long đơn vị đang tiếp tục thực hiện. Khi hoàn thành việc đo đạc khu vực

lòng hồ, Công ty tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện các công việc tiếp theo.

2. Cử tri A Bay, thôn Kon Kơ La và ông A Đum, thôn Kon Pao Kram: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định rõ ranh giới diện tích đất của Công ty TNHH Một thành viên InnovGreen Kon Tum được thuê và đất sản xuất của Nhân dân để tránh việc tranh chấp xảy ra.

Trả lời: Toàn bộ diện tích đất do Công ty TNHH MTV INNOVGREEN đang sử dụng được UBND tỉnh Kon Tum cho thuê theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 và theo Hợp đồng thuê đất số 57/HĐTĐ ngày 17/12/2009 giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH MTV INNOVGREEN Kon Tum. Trong quá trình đo đạc, giao đất ngoài thực địa thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, sau khi nhận đất thuê ngoài thực địa, Công ty có trách nhiệm cắm mốc, xác định ranh giới và quản lý đất thuê theo qui định tại Điều 170⁽¹⁾ Luật Đất đai 2013. Do vậy, nội dung đề nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà.

Tuy nhiên, để từng bước quản lý đất đai được chặt chẽ, xác định rõ ranh giới giữa đất tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê với đất do Ủy ban nhân dân huyện quản lý, người dân sử dụng, Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản đề nghị Công ty TNHH Một thành viên InnovGreen Kon Tum phối hợp với các địa phương có liên quan tiến hành xác định diện tích đất ngoài thực địa và tổ chức cắm mốc để phân định ranh giới theo ý kiến của cử tri.

III. THỊ TRẤN ĐẮK HÀ

1. Cử tri Trần Đình Luận, TDP 1, thị trấn Đắk Hà: Hiện tại có nhiều tấm đan trên cống thoát nước dọc của Đường 24/3 và đường Hà Huy Tập đã bị vỡ nhưng chưa được khắc phục. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đầu tư thay mới các tấm đan.

Trả lời: Ngày 28/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã có Tờ trình số 55/TTr-UBND trình Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về việc làm các tấm đan mới, thay mới lưới thép chắn rác; nạo vét hố ga bị tắc nghẽn trên trục đường Quốc lộ 14, đường 24/3. Sau khi Thường trực Huyện ủy cho ý kiến Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

2. Cử tri Phạm Ngọc Giang, TDP 1, thị trấn Đắk Hà: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà sớm thực hiện thông các tuyến đường quy hoạch thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Hà.

⁽¹⁾ 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.

7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Trả lời: Hiện nay, các tuyến đường quy hoạch thuộc khu vực Tổ dân phố 1 đã được Ủy ban nhân dân huyện đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025⁽²⁾. Do đó, sau khi được bố trí vốn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ triển khai thực hiện đầu tư các tuyến đường quy hoạch để thông tuyến (*Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND huyện, cử tri Phạm Ngọc Giang cũng đã có ý kiến về nội dung này và đã được Ủy ban nhân dân huyện trả lời, thông tin cho cử tri Phạm Ngọc Giang biết tại Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 25/3/2021 và Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 22/4/2021*).

IV. XÃ HÀ MÒN

1. Cử tri Nguyễn Văn Trung, thôn 3, xã Hà Mòn

1.1. Đường Trường Chinh từ Quốc lộ 14 đi vào xã đã được đầu tư xây dựng hơn 20 năm, hiện nay đã hư hỏng nặng, hằng năm xã có tu sửa nhưng cũng không đảm bảo, đặc biệt đoạn đầu đường Trường Chinh thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ủy ban nhân dân huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên để đảm bảo an toàn giao thông đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, sớm đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân.

Trả lời: Đường Trường Chinh đã được Ủy ban nhân dân huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, hiện nay huyện chưa cân đối được nguồn vốn để đầu tư nâng cấp. Do vậy, trước mắt đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hà Mòn vận động Nhân dân, huy động các nguồn lực để sửa chữa, khắc phục một số đoạn hư hỏng nặng nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

1.2. Hàng năm, đến mùa phơi, xay sát và chế biến cà phê thường xuyên ảnh hưởng đến môi trường ở khu dân cư, đặc biệt sân phơi của Công ty TNHH MTV cà phê 731 (*Điểm sân phơi thôn 3, Hà Mòn*). Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, sớm quy hoạch các điểm xay sát cà phê của các công ty ở ngoài khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hà Mòn, Ban Quản lý thôn 3 tiến hành kiểm tra tại sân phơi cà phê do Công ty TNHH MTV cà phê 731 quản lý tại thôn 3 xã Hà Mòn. Qua kiểm tra, hiện sân phơi này Công ty giao cho ông Trần Văn Hòa địa chỉ thường trú tại thôn 3 xã Hà Mòn quản lý, sử dụng với mục đích phơi và xay sát sản phẩm cà phê của Công ty; vị trí sân phơi của Công ty cách khu dân cư khoảng khoảng 150m về phía bắc, tại vị trí này Công ty đã trồng cây ăn trái nhằm mục đích hạn chế phát tán bụi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hàng năm, Công ty chỉ sử dụng sân phơi này trong thời gian khoảng 30 ngày (*trong khoảng đầu tháng 12 đến tháng đầu tháng 01 của năm sau*); số lượng cà phê được phơi và xay sát chủ yếu là sản phẩm cà phê của các hộ gia đình nhận liên kết với Công ty. Hiện nay, do khó khăn về nguồn kinh phí nên Công ty TNHH MTV cà phê 731 chưa thể quy hoạch, đầu tư sân phơi mới tại vị trí khác. Do vậy

² Đường Lê Lai, Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Cừ.

Công ty xin tạm sử dụng sân phơi này để phơi, xay sát cà phê và cam kết sẽ có biện pháp bảo vệ môi trường, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là khu vực dân cư. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiên nghị với Công ty có giải pháp qui hoạch, đầu tư mới sân phơi tại các vị trí mới, đảm bảo xa khu dân cư, không tác động xấu đến môi trường.

1.3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về tăng cường tái canh gắn với trồng xen các loại cây ăn quả, đa canh; hiện nay Nhân dân trên địa bàn xã đã thực hiện trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê. Tuy nhiên, khi thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả, trồng xen canh trong vườn cà phê thì Công ty TNHH MTV cà phê 731 không cho công nhân trồng xen vào các lô cà phê. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, có ý kiến với Công ty để Nhân dân được trồng xen canh, nâng cao thu nhập.

Trả lời: Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đã có Văn bản số 346/UBND-NNPTNT đề nghị Công ty TNHH MTV Cà phê 731 xem xét giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri theo thẩm quyền, nhưng đến nay Công ty chưa có văn bản báo cáo kết quả giải quyết trả lời. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục có văn bản đôn đốc Công ty thực hiện giải quyết trả lời ý kiến cử tri theo quy định.

2. Cử tri Nguyễn Tấn Phát, thôn 4: Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện việc trồng xen cây ăn quả và phát triển rau màu để nâng cao thu nhập, tuy nhiên đầu ra cho sản phẩm không có, hầu hết người dân phải bán lẻ qua nhiều kênh, một số mặt hàng nông sản không bán được do không có thị trường tiêu thụ. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, thu hút doanh nghiệp vào huyện xây dựng nhà máy chế biến rau, củ quả, hoặc làm việc với các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, siêu thị để tiêu thụ sản phẩm cho Nhân dân.

Trả lời: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân đến khảo sát, đầu tư các dự án liên quan đến liên kết trong việc bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân như: Công ty ĐOVECO liên kết sản xuất, tiêu thụ chanh leo, dứa, rau chân vịt, đậu tương...; HTX Bắc Tây nguyên Farm, Công ty ABANAX liên kết sản xuất, tiêu thụ chuối... Thường xuyên kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có đủ năng lực đầu tư xây dựng nhà máy chế biến rau, củ quả và các mặt hàng nông - thủy sản trên địa bàn. Nhưng đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp, nhà đầu tư nào về lĩnh vực này đến khảo sát, đầu tư.

V. XÃ ĐẮK MAR

1. Cử tri Y Pên, thôn Kon Kơ Lôk: Từ năm 2013, đơn vị tư vấn tổ chức đo đạc địa chính trên địa bàn xã có thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nhân dân để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bìa đỏ sang bìa hồng, nhưng đến nay Nhân dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, trả lại cho Nhân dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời: Dự án đo đạc bản đồ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (*đo đạc địa chính- chính qui*) được thực hiện từ năm 2011 trên địa bàn các xã, dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, kết thúc vào cuối năm 2017. Mục tiêu của dự án là đo đạc bản đồ địa chính phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai (*bao gồm công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn huyện*), nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện, dự án chỉ mới dừng lại ở công tác đo đạc bản đồ địa chính, hoàn thành công tác cấp mới, riêng công tác cấp đổi chưa thực hiện xong (*có địa bàn thực hiện, có địa bàn không thực hiện*) dẫn đến chưa hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Năm 2017, dự án trên đã kết thúc nên việc đối soát với đơn vị tư vấn được Sở Tài nguyên và Môi trường hợp đồng để thực hiện tại các địa bàn là rất khó khăn. Để giải quyết dứt điểm nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các địa phương thống kê, rà soát, báo cáo; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cấp lại GCNQSD đất cho người sử dụng đất (*trong trường hợp GCNQSD đất bị mất*) đảm bảo theo quy định của Pháp luật về đất đai.

2. Cử tri A Tum, thôn Đăk Mút: Tại xóm 5, thôn Đăk Mút phát hiện có mùi hôi thối tạo điều kiện cho ruồi, muỗi sinh sản gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây mất an toàn vệ sinh do ảnh hưởng của Nhà máy tinh bột sắn Tây Nguyên Đăk Hà. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Nhà máy tinh bột sắn Tây Nguyên Đăk Hà phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phun khử khuẩn tại xóm 5, thôn Đăk Mút.

Trả lời: Nhà máy tinh bột sắn Tây nguyên Đăk Hà hiện nay đã có Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 và bảo vệ Môi trường quý IV năm 2021: Có kết quả quan trắc (trong năm tổ chức quan trắc 6 lần) thì chỉ số trong các mẫu phân tích đều trong giới hạn cho phép, chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, nước thải đều nằm trong ngưỡng cho phép, không phát hiện ô nhiễm môi trường. Qua kiểm tra hiện trạng Nhà máy đang hoạt động không phát hiện có sự ô nhiễm. Nhà máy đã phun khử khuẩn và diệt ruồi hiện tại không còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống xung quanh khu vực Nhà máy. Qua làm việc Nhà máy tinh bột sắn Tây nguyên Đăk đã cam kết một số nội dung như sau: Nhà máy đã đầu tư và nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý chất thải có công nghệ tiên tiến đảm bảo nước thải loại A và các khí thải, tiếng ồn đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của tiêu chuẩn Việt Nam. Tại vị trí Nhà máy có biện pháp trồng cây xanh nhiều tầng quanh khu vực Nhà máy. Công ty cũng có các biện pháp phun thuốc giảm thiểu mùi hôi, ngay sau thời điểm kiểm tra sẽ giúp nhân dân sinh sống xung quanh Nhà máy phun thuốc diệt ruồi, muỗi để giảm thiểu tình trạng phát sinh ruồi muỗi năm 2022. Tại khu vực nhà máy: Cam kết che chắn, có hệ thống xử lý khói bụi, xử lý nước thải để giảm thiểu lượng bụi, nước phát tán không ảnh hưởng khu vực xung quanh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, xử lý nước thải theo công nghệ tiên tiến giảm thiểu mùi hôi, giảm tiếng ồn đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

VI. XÃ ĐĂK HRING

1. Cử tri Phạm Quý Dương, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành An trong quá trình khai thác đá tại mỏ đá thôn Đăk Kang Yốp đã làm bụi, các hạt đá nhỏ bám lên các loại cây trồng của người dân, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng gần mỏ đá, đồng thời gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành An thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo việc khai thác đá không làm ô nhiễm môi trường và sản xuất của Nhân dân.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring, BQL thôn 13 (*thôn Đăk Kang Yốp*) tiến hành tổ chức kiểm tra, làm việc với Công ty cổ phần ĐTXD Thành An liên quan đến việc gây ô nhiễm môi trường khí, bụi trong quá trình khai thác đá tại mỏ đá thôn 13 (*thôn Đăk Kang Yốp*). Qua công tác kiểm tra, làm việc báo cáo của Liên ngành, Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:

- Vị trí sản xuất, khai thác đá của Công ty nằm biệt lập và cách xa khu dân cư nên sự ảnh hưởng trong quá trình khai thác đá của Công ty đến môi trường là tương đối thấp. Tuy nhiên, việc cử tri phản ánh Công ty nổ mìn, để khai thác đá dẫn đến phát sinh bụi, hạt đá nhỏ bám lên các loại cây trồng của người dân là có cơ sở, vì quá trình nổ mìn sẽ gây ra bụi, mảnh đá vụn cộng với sự tác động của gió sẽ phát tán bụi và đá vụn bám lên các loại cây trồng.

- Để giảm thiểu tác động môi trường do quá trình nổ mìn phá đá làm phát sinh bụi, mảnh đá vụn, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Công ty cam kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các giải pháp sau: Bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động khai thác Mỏ đá. Thực hiện đầy đủ và có kế hoạch bảo vệ môi trường, có các giải pháp thích hợp nhận dạng đầy đủ các tác động ảnh hưởng đến môi trường, có các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động của môi trường. Tại khu vực máy xay đá phải gắn hệ thống tưới nước để giảm thiểu lượng bụi phát tán không ảnh hưởng khu vực xung quanh ảnh hưởng đến môi trường. Tại khu vực nổ mìn phá đá phải có giải pháp thay đổi phương án nổ mìn, không để đá văng làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân. Tổ chức tưới nước thường xuyên vào buổi trưa và đầu giờ chiều vào các ngày nắng đối với tuyến đường vận chuyển từ nơi khai thác đá đến trạm nghiền đá để hạn chế phát tán bụi ra xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, làm việc Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về môi trường của Công ty, cũng như quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ sở SXKD trên địa bàn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm (*nếu có*).

VII. XÃ ĐĂK LA

1. Cử tri Hoàng Minh Thực, thôn 3: Tôi thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ “về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc”. Tôi đã làm hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ từ năm 2019 và đầu năm 2021 đã bổ sung đầy đủ hồ sơ gửi Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện kiểm tra, sớm giải quyết chế độ cho tôi.

Trả lời: Năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện có tiếp nhận hồ sơ làm chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ của ông Hoàng Minh Thực đến nay chưa được hưởng. Trong quá trình làm và nghiên cứu hồ sơ thì ông còn thiếu giấy tờ xác nhận của đơn vị cũ; cơ quan Chính trị đề nghị ông về bổ sung hồ sơ. Đến năm 2020, ông Hoàng Minh Thực đã bổ sung đầy đủ giấy tờ còn thiếu. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tiến hành làm chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và đã đề nghị lên tỉnh (tháng 10 năm 2020). Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã liên hệ gặp và giải thích cho ông Hoàng Minh thực biết.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ (b/c);
 - TT HĐND huyện (b/c);
 - TT UBMTTQVN huyện;
 - Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện (b/c);
 - Các Ban HĐND huyện;
 - Đại biểu HĐND huyện;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - Các cơ quan, đơn vị;
 - TT HĐND-UBND các xã, thị trấn
- (Thông báo cử tri và người dân biết);
- LĐ, CVVP;
 - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Trang